



ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๓๕๑

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ เรื่อง ๘ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ppb.moi.go.th เรื่อง “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๗/๗๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นายสฤกษ์ วิฑูรย์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท. ๕๐๕๑๘

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๓ เรื่อง ๘ ข้อ

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ให้สำนักงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเน้นการดำเนินงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการรายไตรมาสต่อสำนักงบประมาณ</p> <p>๓. การปฏิบัติตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗</p> <p>ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการก่อนเสนอขอตั้งและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งให้ระบุผู้รับผิดชอบหากโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายด้วย</p>
๒	ด้านสังคม	<p>การกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูก แนวลำคลองและทางระบายน้ำ</p> <p>ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกแนวลำคลองและทางระบายน้ำ</p>
๓	ด้านอื่น ๆ	<p>๑. การเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง</p> <p>ให้ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยทหารในพื้นที่ เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และปราจีนบุรี และดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>๓. การพิจารณาปรับปรุงการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาปรับปรุงการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้เน้นการเป็นหน่วยประสานงานและบริหารจัดการเพื่อบูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
		<p>๔. การใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจ ให้ทุกส่วนราชการใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการต่างๆ ที่แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจขอความร่วมมือสื่อต่างๆ ร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการด้วย</p> <p>๖. การรวบรวมประเด็นและข้อเสนอต่างๆ เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรวบรวมประเด็นและข้อเสนอต่างๆ ที่เห็นควรเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอในภาพรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาก่อนนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป</p>